

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (cuộc vận động 50) của Bộ Quốc phòng được Bộ CHQS tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động 50



Đơn vị vận dụng hiệu quả. Đại tá Lâm Đức Thuận, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, cuộc vận động 50 là một tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh coi trọng việc phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc vận động phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm

Bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật.

tra đột xuất và kiểm tra toàn diện được duy trì thường xuyên và có hiệu quả ở từng cấp, thông qua đó đánh giá kịp thời những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra biện pháp giải quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp phát kịp thời cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Việc bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất được thực hiện theo đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh cũng đã hoàn thành dự án diesel hóa xe thiết giáp BTR152 cho 7/7 xe thiết giáp. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh chế độ ngày kỹ thuật, chế độ bảo quản hàng tuần và duy trì. Tổ chức kiểm định bảo đảm 100% số xe kiểm định đạt tiêu chuẩn tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn đầu tư nhằm sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, đúng nội dung. Trong năm 2016, LLVT tỉnh đã huy động hàng trăm ngày công lao động để củng cố cơ sở kỹ thuật và kho tàng, trạm xưởng. Song song với nhiệm vụ trên là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình đã được áp dụng vào thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mang lại hiệu quả tích cực.

TẮT ĐẠT

Chuyển phát hồ sơ và lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp qua bưu điện

(nhandan.com.vn) Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển, hồ sơ xác nhận nguyện vọng học cho các thí sinh trên tất cả các bưu cục.

Để thực hiện nòng hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện, thí sinh, phụ huynh đến bưu cục có kết nối internet bất kỳ để cung cấp thông tin đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ đăng ký, lệ phí xét tuyển (nếu có). Bưu điện chấp nhận và gửi hồ sơ xét tuyển (HSXT) của thí sinh tới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo yêu cầu của thí sinh, đồng thời thanh toán tiền lệ phí xét tuyển của trường được thu qua bưu điện.

Đối với nhu cầu nộp hồ sơ xác nhận nguyện vọng học (của thí sinh trúng tuyển), thí sinh, phụ huynh đến bưu cục giao dịch bất kỳ để cung cấp thông tin và nộp hồ sơ xác nhận nguyện vọng học (hồ sơ theo quy định của từng trường) tới trường mình đăng ký. Sau khi chấp nhận, bưu điện sẽ gửi hồ sơ xác nhận nguyện vọng của thí sinh tới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo yêu cầu của thí sinh.

Tùy theo nhu cầu gửi, thí sinh có thể lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) hoặc chuyển bảo đảm đến các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Cuộc chi trả đối với gói dịch vụ này là 30.000 đồng/hồ sơ.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời cũng là năm thứ 12 liên tiếp thực hiện việc chuyển phát hồ sơ và lệ phí xét tuyển đến các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trong dịp này những bưu gửi phục vụ xét tuyển sẽ được đóng dấu nhận biết riêng và được ưu tiên xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn tại tất cả các khâu khai thác, vận chuyển và phát trả.

Đối với việc xác nhận nguyện vọng học đợt 1 theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 7/8/2017), trong ngày cuối cùng nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép bưu điện gửi trước thông tin thí sinh đăng ký nguyện vọng học qua bưu điện bằng file dữ liệu. File dữ liệu này là cơ sở để các trường thực hiện tổng hợp danh sách thí sinh xác nhận có nguyện vọng học tại trường. Hồ sơ gốc của thí sinh sẽ được phát trả tại trường chậm nhất là một ngày sau khi đăng ký gửi qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, đối với tất cả đợt đăng ký xét tuyển, các đợt xác nhận nguyện vọng học khác, thời gian phát trả hồ sơ gốc của thí sinh phải theo đúng quy định về thời hạn nhận hồ sơ của từng trường. Do đó, Bưu điện Việt Nam khuyến cáo thí sinh, phụ huynh không nên để đến ngày cuối cùng mới gửi HSXT, hồ sơ xác nhận nguyện vọng học để bảo đảm việc phát trả hồ sơ đến nhà trường được kịp thời. Các thí sinh cũng không bỏ tiền lệ phí xét tuyển vào phong bì chứa HSXT. Thí sinh lưu lại phiếu gửi để làm cơ sở tra cứu, định vị bưu gửi chứa HSXT và bưu gửi chứa hồ sơ xác nhận nguyện vọng học trên website www.vnpost.vn.

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Làm rõ một số nội dung Đoàn công tác quan tâm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tích tụ ruộng đất là chủ trương lớn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện bộc lộ nhiều khó khăn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung ương, Chính phủ và Quốc hội sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đề nghị Chính phủ cho phép Thái Bình được triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

TOÀN TỈNH CÓ 94,4%...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả ban chỉ đạo các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị ban chỉ đạo các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định số 17 của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, tích cực thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với 19 tiêu chí nông thôn mới; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý công tác tổ chức lễ hội, làm tốt công tác tổ chức lễ hội mùa thu, chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân năm 2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình; tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp đăng ký danh hiệu đạt chuẩn văn hóa...

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI GIA CẦM...

(Tiếp theo trang 1)

giải tỏa xong 8/64 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn huyện vẫn còn 171 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đề điều và công trình thủy lợi nội đồng; 2 bến bãi không nằm trong quy hoạch vẫn hoạt động kinh doanh. Trước tình hình trên, huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thủ dỡ công trình vi phạm; trường hợp có tình không thực hiện, các xã tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật; các tổ công tác của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các xã triển khai công tác giải tỏa vi phạm, phấn đấu hoàn thành giải tỏa 100% trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đề điều và công trình thủy lợi nội đồng, góp phần bảo đảm tốt cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

nhân dân, nghệ nhân ưu tú lần thứ hai; thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức, đăng cai tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao đạt kết quả tốt; hướng dẫn, đôn đốc tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện. Nhân dịp này, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 12 tập thể được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội xuân 2017.

Tái lần chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 39B

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo..., trả lại hành lang an toàn giao thông đường bộ.

nơi kinh doanh, buôn bán đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số điểm trên quốc lộ 39B đoạn qua địa phận huyện Kiến Xương đã xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán kính doanh, đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định... Để nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc, phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm tình trạng trên để trả lại hành lang cho người tham gia giao thông.

HẢI DƯƠNG



1

Ảnh 1: Vật liệu xây dựng, biển quảng cáo được người dân sinh sống cạnh quốc lộ 39B để sát với làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Ảnh 2: Mái che, mái vẩy của hộ dân xóm 6, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) dựng tạm để bán hoa quả ven quốc lộ 39B.

Ảnh 3: Hàng loạt biển quảng cáo của người dân xóm 2, xã Vũ Quý (Kiến Xương) đặt trong hành lang an toàn giao thông.

Ảnh 4: Hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra trong hành lang an toàn giao thông quốc lộ 39B.



2



3



4

Giải võ thuật cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh năm 2017

Sáng ngày 28/7, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải võ thuật cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh năm 2017.

Dự giải có hơn 100 vận động viên của 13 câu lạc bộ võ thuật cổ truyền đến từ 8 huyện, thành phố, thi đấu ở 2 nội dung quyền biểu diễn và đối kháng. Quyền biểu diễn thi đấu theo hình thức tính điểm xếp hạng. Thi đấu đối kháng cá nhân trực tiếp chia theo lứa tuổi và hạng cân, từ 15 - 17 tuổi, 18 - 20 tuổi, các hạng cân nam từ 45 - 57kg, nữ từ 45 - 51kg.

TRỊNH CƯỜNG



ĐÔNG HƯNG Tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng

6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện Đông Hưng xảy ra 80 vụ phạm pháp hình sự, tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, trộm cắp tài sản 46 vụ (tăng 21% so với cùng kỳ); 19 vụ đánh nhau gây thương tích (tăng 46,1% so với cùng kỳ); cướp giật

tài sản 2 vụ; hủy hoại tài sản 7 vụ... Tệ nạn cờ bạc, số đề vẫn còn lên lút hoạt động ở một số địa bàn với thủ đoạn tinh vi. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt, xử lý 24 vụ, 149 đối tượng.

Trong thời gian tới, Công an huyện Đông Hưng sẽ triển khai

THU HIỀN

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY Xét xử lưu động 8 vụ án hình sự

6 tháng đầu năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện tổ chức xét xử lưu động 8 vụ án hình sự đối với 8 bị cáo. Trong đó, có 6 vụ/6 bị cáo phạm tội về ma túy, 2 vụ/2 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản. Đây đều là những vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn huyện được Tòa

án nhân dân huyện lựa chọn để đưa ra xét xử lưu động. Các bị cáo đều bị xử phạt với mức án thỏa đáng, đáp ứng được công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm.

Thời gian tới, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy tiếp tục

tổ chức các phiên tòa lưu động đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành nội chính của huyện trong các lĩnh vực công tác của đơn vị, đặc biệt là trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm, có tính chất phức tạp dư luận xã hội quan tâm.

TRẦN TUẤN